

บุฟฟอน ยอมรับ "กลับมาช่วยทีมชาติเพราะเพื่อน"

จิอันลุยจิ บุฟฟอน ได้บอกกล่าวต่อสื่อว่า เหตุผลที่ตนเองได้กลับมาช่วยทีมชาติอีกครั้งนั้นก็เพราะว่า เพื่อนนั่นเอง มือกวาววัยดีที่สุดเก่าของม้าลาย ยูเวนตุสในกัลโช่เรียอา ได้ประกาศกลับมาช่วยทีมชาติอีกครั้งหลังมีข้อติดทีมชาติชุดกระชับมิตรกับอาร์เจนตินาและอังกฤษในช่วงฟีฟ่าเดย์

ทั้งนี้เหตุผลหลัก ๆ ที่เจ้าตัวกลับมาช่วยทีมชาตินั้นไม่ใช่เพราะอะไร แต่ว่าการที่กลับมาเล่นฟุตบอลให้กับทีมชาติอิตาลีอีกครั้งนั้นก็เพราะว่า กลับมาเล่นเพื่อเพื่อน และต้องการทำเพื่อ ดาวิด เด ฮัสโตรี่ อดีตกองหลังของทีมชาติอิตาลี ที่เสียชีวิตอย่างกะทันหัน โดยเจ้าตัวได้รับปากเอาไว้

ทีมชาติอิตาลีไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซียในครั้งนี้ เรียกว่าเป็นการพลาดการเข้าร่วมศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ ในรอบ 60 ปี จนทำให้จัน ปิเอโร เวนทูรา ผู้จัดการทีมชาติอิตาลีวัย 70 ปี โดนตั้งอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญทำให้เหล่าบรรดานักฟุตบอลจอมเก่าชาวอิตาลีทั้งหลายประกาศหยุดเล่นให้ทีมชาติมากมายหลายตำแหน่งเพราะว่าไม่สามารถเล่นฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซียได้ ทั้งที่เป็นอีกหนึ่งทีมเต็งที่ไม่ควรพลาดการเข้าร่วมในครั้งนี้

สำหรับนักเตะที่ประกาศลาทีมชาติพร้อมกับจิอันลุยจิ บุฟฟอนนั้นก็มีทั้ง จิออร์จิโอ ซิเกลินี กองหลังวัย 33 ปี จากยูเวนตุส, อันเดร บาร์ซาญี่ กองหลังวัย 36 ปี จากยูเวนตุส, ดานีเอเล เด รอสซี มิดฟิลด์วัย 34 ปี จากโรม่า ก็รวมพากันโบกมือลาทีมชาติอิตาลีหลังจากตรกรอบทันที

แต่อย่างไรก็ตาม ล่าสุด มือกวาววัย 40 ปีของม้าลาย พร้อมกับซิเกลินี ได้กลับมาช่วยทีมชาติอิตาลีอีกครั้ง หลังจากถูก ลุยจิ ดิ เบียจี่โอ้ เรียกตัวติดทีมชาติอีกครั้ง ซึ่งลุยจิ ดิ เบียจี่โอ้ นั้นได้เข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชั่วคราวของทีมชาติอิตาลีในขณะนี้ ทำให้บุฟฟอนกลับมาเล่นให้กับทีมชาติอีกครั้งด้วยเหตุผลที่ว่า "เพื่อเป็นเกียรติแก่ฮัสโตรี่" นายทวารมือ 1 แดนมะกะโรนี ได้กล่าวว่า ฮัสโตรี่ เป็นเหตุผลที่ทำให้กลับมาเล่นกับทีมชาติอีกครั้ง เพราะต้องการตอบสนองของความต้องการและความรู้สึกนี้ ที่สำคัญยังคิดว่าสามารถรวมทีมให้เป็น 1 ได้ และอยากให้ทุก ๆ คนมองการกลับมาภายใต้จุดประสงค์ดังกล่าว โดยทีมชาติอิตาลีอดีตแชมป์ฟุตบอลโลก 4 สมัยเตรียมอุ่นเครื่องกับ อาร์เจนตินา ในวันที่ 23 มีนาคม และอุ่นเครื่องกับ อังกฤษในวันที่ 27 มีนาคมนี้